

Chi Tran

TÍCH CÁC LINH HỒN THÁNH LẠ GIỚI THOÁT CÁC LINH HỒN

Trong nhà dòng ông thánh Phanxico khó khăn ở thành Pari có một thầy dòng đạo đức sống cùng siêng đạo kính cầu nguyện, ăn chay đôn tễ, và giữ các luật phép trong nhà kín, chững làm việc gì, nói lời gì có hại có bóng sự đời bao giờ, lời tin cậy các việc lành phép nhà đạo, thì còn làm thêm nhiều việc khác, như thôi ăn chay đôn tễ, hãm mình nữa. Cho nên mọi người trong nhà đạo thầy đạo làm như thánh sống vậy.

Phải khi thầy đạo ngã bệnh nặng mà chết; ai nghe được tin thốt thầy đạo được lên thiên đàng ngay. Các phép dòng đạo, hay thầy nào chết, thì các thầy khác phải làm ba lễ cầu cho linh hồn thầy đạo. Vậy có một thầy đạo chững làm lễ cho thầy mới qua đời, vì nghĩ rằng: thầy đạo đã được lên thiên đàng ngay, chững phải qua luyện ngục cùng chững còn phải như đời khổ sống cầu nguyện cho làm chi.

Khi táng xác thầy đạo được mấy ngày, có một hồn thầy kia đạo kính ngoài vườn, thì thầy đạo mới chết hỏi về trời cầu một mình, có những người khác cháy lên rồi rồi tấp cạo người, cùng kêu khóc những tiếng thốt rằng: « Ôi! thầy ôi! xin thầy tha người; xin thầy làm lễ cầu nguyện cho tôi vì tôi đang phải khổ nạn trong luyện ngục lắm lắm ».

Thầy này thưa rằng: « Tôi sẵn lòng làm lễ cho thầy, nhưng mà bởi vì tôi tin thầy đạo công nghiệp phúc đạo thì nghĩ rằng, thầy đã được lên thiên đàng ngay, chững người là thầy còn phải giam phạt nên luyện ngục ».

Thầy kia trả lời rằng: « Tha người ôi, chững ai hiểu được Đức Chúa Trời là đạo công bằng những người nào, và người phải nên những người mới có tội mới là thầy nào nữa. Nhưng việc người ta đạo làm trọn lành, thì người chững có khổ là trọn lành đâu, người ta không xem thầy sống đời nào thì Người xét thầy nhiều sự đời lắm lắm; dù các thiên thần cũng chững được sạch trước mặt Người, phải chững chỉ là loài người ta yếu đuối như tôi ».

Nói bấy nhiêu đi xuống đạo, thì thầy đạo bị đi. Thầy này làm ba lễ cầu nguyện cho thầy đạo như phép nhà dòng đạo xong thì thầy đạo linh hồn thầy đạo đã qua đời lên thiên đàng sáng láng tấp lành.

TÍCH CÁC LINH HỒN
